



จดหมายข่าว

สวส. | OARIT NEWSLETTER

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 17 ฉบับที่ 180 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2565

คณะผู้บริหาร สวส. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และถ่ายทอดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สวส. จัดอบรม “การจัดทำแผนดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว”



เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12C โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว และตระหนักรู้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในการนี้รับเกียรติจาก คุณธนาภรณ์ ฉิมแพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่อง มาตรฐานเกณฑ์การประเมิน กระบวนการและขั้นตอนการจัดแผนการดำเนินการ เทคนิคการทำแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนสำนักงานสีเขียว และห้องสมุดสีเขียว

สวส. มทร.อีสาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส)”



เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ปรเมษฐ์ สักพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 87 แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี นายวันนิ นนทศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ

แผนงานอีเลิร์นนิ่งฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ LMS มทร.อีสาน



เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 แผนงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ LMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12C โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ LMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นางสาวอาจารย์จรรยาวัฒน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

แผนงานห้องสมุด จัดอบรมการเขียนอ้างอิงแบบ APA 7th



เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 แผนงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ได้อบรมการเขียนอ้างอิงแบบ APA 7th ณ ห้องปิตาภรณ์อีสาน ชั้น 2 อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการเขียนอ้างอิงเนื้อหา (In-text citation) การเขียนบรรณานุกรม (References) และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ในการนี้ นางรัชดาพร บุญไมตรี และ นางสาววิลาวัลย์ แสนสุข บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์



OARIT
RMUTI



ขอความอนุเคราะห์
นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1/2565

ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่

shorturl.at/cEJM9

ตามลิงก์ด้านบน หรือ SCAN QR CODE
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ผลจากการสำรวจครั้งนี้ เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสำนักต่อไป
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

SCAN QR CODE

